




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว
ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวเมตตา จอนวรรณศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๐๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๐๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายภัทรุทธิ์ ทรธรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวเมตตา จงวรรณศิริ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) ตำแหน่งเลขที่ รพท. 204

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 1.1 คุณวุฒิการศึกษา 1.2 ประวัติการรับราชการ 1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว 1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก 1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ 25 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเวลา 5 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560) - ดำรงตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 25 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511075667
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 86
3. อื่นๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวเมตตา จอจวรรณศิริ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ รพก. 204

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเช็ดตาและหยอดยาในผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 45 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ปัญหาสายตาผิดปกติเป็นปัญหาที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุของปัญหาสายตาส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การใส่แว่น การใส่เลนส์สัมผัส และการผ่าตัด โดยเฉพาะการทำผ่าตัดเล็กซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ทำให้สามารถมองเห็นโดยไม่ต้องสวมแว่นตาหรือใส่เลนส์สัมผัสและเป็นการแก้ไขที่ถาวรด้วยวิวัฒนาการที่ทันสมัยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ได้รับการแก้ไข ปัญหาสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้คล่องตัวขึ้น ศูนย์ตรวจและรักษา สายตา โรงพยาบาลกลาง เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านจักษุวิทยา สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการ ตรวจและรักษาแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันตอบสนองนโยบายแผนพัฒนา กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนา โรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพ เทียบได้กับมาตรฐานสากล จากสถิติยอดผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเฉลี่ยเดือนละ 100 ถึง 120 ราย ผู้ป่วยมีผล การรักษาที่ดีและมีความพึงพอใจต่อผลการรักษา ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาได้แก่ การตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนผ่าตัด ความร่วมมือในการรักษาขณะทำผ่าตัด และการดูแลตนเอง หลังการผ่าตัด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายหลังผ่าตัดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแล ตนเองมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การมองเห็นดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเช็ดตาและการหยอดยาซึ่งเป็นการ

พยาบาลที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเล็ก และเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ภายหลังผ่าตัดโดยจะได้รับการคำแนะนำจากพยาบาล เดิมใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและสาธิตโดยใช้ ตุ๊กตาเป็นสื่อซึ่งไม่สามารถหัดกลับมาได้เหมือนธรรมชาติ จากอุบัติการณ์พบว่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถ ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการเช็ดตาได้ถูกต้องส่งผลกระทบต่อพยาบาลต้องแนะนำวิธีการเช็ดตาซ้ำ และโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนเพิ่มเติม อีกทั้งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการ ติดเชื้อได้ จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการให้ความรู้ในการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยทั้งภาครัฐและ เอกชนพบว่า มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและให้ประสิทธิภาพที่ดี ทำให้ผู้ป่วย สามารถจดจำได้ง่าย อีกทั้งผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ซ้ำด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์ได้ทำให้ไม่เกิดความ เบื่อหน่ายซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ศึกษาซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน ในศูนย์ตรวจและรักษาสายตา จึงเห็นความจำเป็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้ในการปฏิบัติตน ภายหลังผ่าตัด โดยเฉพาะเรื่องการเช็ดตาและหยอดยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ทำการศึกษารื่อง “ ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเช็ดตาและหยอดยาในผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ศูนย์ตรวจและรักษา สายตา โรงพยาบาลกลาง ” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อทักษะ การเช็ดตาและหยอดยาในผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ครอบคลุมในเรื่องความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติเรื่อง การเช็ดตา การหยอดยาและการปิดฝาครอบตา รวมถึงความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอัตรา การติดเชื้อที่ตาหลังผ่าตัด ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเล็กจำนวน 100 ราย คัดเลือกผู้ป่วย แบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรู้ แบบประเมินการปฏิบัติเรื่อง การเช็ดตา การหยอดยา และการปิดฝาครอบตา แบบประเมินความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และประเมินการติดเชื้อที่ตา หลังผ่าตัดจาก Progress note ของแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และคะแนนการปฏิบัติเรื่อง การเช็ดตา การหยอดยา และการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดเล็กก่อนและหลังศึกษา ผลการศึกษา พบว่า หลังให้ ความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้เฉลี่ยร้อยละ 93.13 อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนน การปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 90.22 อยู่ในระดับ ดีมาก ความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเฉลี่ยร้อยละ 91.40 อยู่ในระดับ สูงมาก และอัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดร้อยละ 0 และจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ คะแนนความรู้และคะแนนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเช็ดตา การหยอดยา และการปฏิบัติตนภายหลังผ่าตัด เลิกพบว่าหลังให้ความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าก่อนให้ความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยมีความรู้ และทักษะการเช็ดตา การหยอดยาที่ถูกต้อง ไม่มีการติดเชื้อที่ตาหลังผ่าตัด
2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเช็ดตาและหยอดยา
3. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเช็ดตา และหยอดยา ในแนวทางเดียวกัน ช่วยลดระยะเวลาในการสอน ง่ายต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตาของหน่วยงานอื่น ๆ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคอมพิวเตอร์การสอนเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะสายตาคิดปกติและการปฏิบัติตนในผู้ป่วยผ่าตัดเลสิกภาคภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้รับการบริการดูแลที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงศูนย์เลสิกชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มประชาคมอาเซียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะสายตาคิดปกติและการปฏิบัติตนทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด

เป้าหมาย

ผู้ป่วยกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มารับบริการมีความรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะสายตาคิดปกติทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อการสอนในผู้ป่วยกลุ่มประชาคมอาเซียนในแนวทางเดียวกัน ง่ายต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
2. การบริการของศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกลาง ได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบเคียงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ